

การรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการ โครงการบริการทางวิชาการสู่ท้องถิ่น

เพื่อนำมาบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรือการวิจัย

เรื่อง “ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนธุรกิจ (Business Plan) ”

กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม

โดย มินท์มันตา หิรัญย์ณภัทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีอัตลักษณ์พิเศษ คือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการ ในขณะเดียวกันส่งเสริมให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่น เพื่อออกแบบกิจกรรมการสอน และนำมาพัฒนานักศึกษาและประชาชนให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ นำพาสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น กลุ่มสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จึงกำหนดให้จัด โครงการบริการทางวิชาการสู่ท้องถิ่น เพื่อนำมาบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรือการวิจัย เรื่อง “ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนธุรกิจ (Business Plan) ” ในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 ให้แก่ กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางเลน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเลน อ.บางเลน จ. นครปฐมและนักศึกษา กลุ่มสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ณ ห้อง 301 อาคารโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ (SWOT Analysis) การวางแผนทางการตลาดและการวางแผนทางการเงิน ซึ่งบรรยากาศในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ในการวางแผนธุรกิจ (Business Plan) โดยองค์ความรู้ที่กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางเลน ได้รับจากการอบรม ได้แก่ กระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ที่ต้องเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานด้านการจัดการ การตลาดและการเงิน โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ (SWOT Analysis) จุดแข็งจุดอ่อน ของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางเลน เพื่อที่จะสามารถเข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และนำมาพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งในขณะเดียวกันได้ทราบถึงข้อบกพร่อง

ด้านการวางแผนการตลาด กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบางเลน ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน มาช่วยกันทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในปรับปรุงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น น่าสนใจและดึงดูดความต้องการในซื้อสินค้า ทดลองการปรับเปลี่ยนขนาดของสินค้าให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาช่วยออกแบบสินค้าที่เน้นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันวัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้าสามารถหาได้จากชุมชนโดยวิธีทางธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นรักษาสุขภาพเป็นหลัก โดยหันมาบริโภคสินค้าที่มาจากธรรมชาติ และผู้บริโภคยังต้องการสินค้านี้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว



ด้านการวางแผนทางการเงิน มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจหลักการในการวางแผนทางการเงินเบื้องต้น เนื่องจากปัจจุบัน กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบางเลน ไม่มีการจัดทำบัญชีอย่างมีระเบียบแบบแผน ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุน และกำไรได้อย่างถูกต้องตามหลักบัญชี หลังจากการอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบางเลน เข้าใจถึงหลักการในการจัดทำบัญชีเบื้องต้นทำให้สามารถวางแผนทางการเงินได้ เพื่อช่วยลดการขาดทุนในการทำธุรกิจ



จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบางเลนฝึกปฏิบัติและมีการระดมความคิดรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ชุมชน คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อช่วยกันคิดวิเคราะห์ หาแนวทางในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการนำมาบูรณาการเรียนการสอนและหรืองานวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการ รวมทั้งสามารถส่งเสริมให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและหน่วยงานชุมชน





